

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปาก่อดำ  
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
 วันอังคาร ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปาก่อดำ

ผู้มาประชุม ๖ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ๙ คน

ผู้ไม่มาประชุม ๑ คน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	ผู้มาประชุม		
๑	นายสานิต ศรีจุมปา	ประธานสภา อบต.ปาก่อดำ	สานิต ศรีจุมปา
๒	นางพรศรี คำฟู	รองประธานสภา อบต.ปาก่อดำ	พรศรี คำฟู
๓	นางนัฐกานต์ เมืองเสริม	สมาชิกสภา อบต. ปาก่อดำ หมู่ที่ ๑	นัฐกานต์ เมืองเสริม
๔	นายอภิเชษฐ์ แสงคำมา	สมาชิกสภา อบต.ปาก่อดำ หมู่ที่ ๓	อภิเชษฐ์ แสงคำมา
๕	นายไสว เครือวงศ์	สมาชิกสภา อบต.ปาก่อดำ หมู่ที่ ๔	ไสว เครือวงศ์
๖	นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว	สมาชิกสภา อบต.ปาก่อดำ หมู่ที่ ๕	บุญโรจน์ หน่อแก้ว
๗	นางพิมพ์ทอง สุขเกษม	สมาชิกสภา อบต.ปาก่อดำ หมู่ที่ ๖	พิมพ์ทอง สุขเกษม

	ผู้เข้าร่วมประชุม		
๑	นายสุริยัน ต้อยศ	นายก อบต.ปาก่อดำ	สุริยัน ต้อยศ
๒	นายชยพล ไพลราช	รองนายก อบต.ปาก่อดำ	ชยพล ไพลราช
๓	นางพิมพ์พรรณ แก้วศรีนวล	รองนายก อบต.ปาก่อดำ	พิมพ์พรรณ แก้วศรีนวล
๔	นายสิทธิชัย ใจกลม	เลขานุการนายก อบต.ปาก่อดำ	สิทธิชัย ใจกลม
๕	นายจ่านง วรรณราช	ปลัด อบต.ปาก่อดำ	จ่านง วรรณราช
๖	นางสุนันท์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์	รองปลัด อบต.ปาก่อดำ	สุนันท์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์
๗	นางกาญจนา คำต่าย	ผู้อำนวยการกองคลัง	กาญจนา คำต่าย
๘	นายชัชพงศ์ มหายศนันท์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ชัชพงศ์ มหายศนันท์
๙	นางจิตาภรณ์ สงคำ	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ปาก่อดำ	จิตาภรณ์ สงคำ
๑๐	นางสาวพยอม ปัญญาทิพย์	นักจัดการงานทั่วไป	พยอม ปัญญาทิพย์
๑๑	นายวิชชาวุธ รักพุทธคุณ	นักวิเคราะห์	วิชชาวุธ รักพุทธคุณ

เริ่มการประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

สมาชิกสภา อบต. ที่มาลงชื่อเข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญสมาชิกสภา เข้านั่งประจำที่  
เลขานุการสภา อบต.ปากอ่อดำ

- เข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่อดำก่อนที่จะมีการประชุม  
เครื่องมือสื่อสารทั้งหลายถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ ก็ขอให้ใช้นอกห้องประชุม  
ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน  
วันอังคารที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตอนนี้ก็ถือว่าครบองค์ประชุม ก่อนที่จะมี  
การประชุมก็จะได้ให้ทางท่านประธานสภาฯ ได้มีการเปิดสมัยประชุมสภาต่อไป
- เรียนเชิญประธานสภา อบต.ปากอ่อดำ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
- เรียนเชิญประธานสภา อบต.ปากอ่อดำ กล่าวเปิดการประชุม

ประธานสภาฯ

- เรียนท่านนายก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
กระผมนายสานิต ศรีจุมปา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่อดำ ขอทำ  
การเปิดประชุมสภาฯ ในวันนี้ ในวันนี้ทางท่านนายก ได้ทำการยื่นญัตติเข้ามาเพื่อที่  
จะให้ทางสภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณาในวันนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน  
ขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

- เนื่องด้วยเกี่ยวกับงานพ่อบุญเม็งรายมหาราช ทางท้องถิ่นอำเภอแม่ลาวได้รับจัด  
ตกแต่งขบวน ก็จะได้ให้ทางสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารได้ร่วมกิจกรรมตรงกับทาง  
ท่านปลัดและเจ้าหน้าที่ที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ ก็สืบเนื่องจากตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลาจึง  
ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทาง อบต.ปากอ่อดำ ดังนั้นจึงขอได้นัดหมายทางสมาชิก  
สภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ช่วงบ่ายและในวันพรุ่งนี้ด้วย ก็  
ถือว่าเป็นส่วนร่วมกับทางท้องถิ่น ในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวบ้านเพราะ  
ฉะนั้นก็ขอได้เรียนเชิญทุกท่านในวันนี้ช่วงบ่ายและในวันพรุ่งนี้ทั้งวัน ประธานมีเรื่อง  
แจ้งให้ที่ประชุมทราบอยู่เพียงเรื่องเดียว ทางคณะผู้บริหารมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุม  
ทราบหรือไม่ ทางสมาชิกสภาฯ มีเรื่องแจ้งหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ

- ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ถ้าหากมีการ  
แก้ไขเพิ่มเติมก็ยกมือขอเสนอทำการแก้ไขในที่ประชุมได้ ก็ขอให้เป็นไปตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ถ้าในที่ประชุมไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
เพิ่มเติม ขอมติยกมือ

**มติที่ประชุม** - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  
ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มติเห็นชอบ ๖  
เสียง มติเอกฉันท์

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา**

**ประธานสภา** - ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา ก็ได้ให้ทางผู้บริหารได้ทำการแถลงเป็นราย  
รายการ เพื่อขอมติความเห็นชอบที่ละรายการ

**๓.๑ การพิจารณาขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕**

**ประธานสภา** - การพิจารณาขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม  
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ขอเชิญทางผู้บริหารหรือทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำแถลงต่อที่  
ประชุมขอเชิญครับ

**นายก อบต.** - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม  
นายสุริยัน ต้อยศ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ การพิจารณาขอความ  
เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่  
๑๐/๒๕๖๕) ก็จะมอบหมายให้ทางนักวิเคราะห์ฯ ได้นำแถลงต่อสภาฯ ต่อไป

**นักวิเคราะห์** - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่าน การพิจารณาขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  
๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ตาม “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ  
จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

“ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ  
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดำเนินการตาม  
ขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผน  
พัฒนาท้องถิ่น สี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็น  
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติม  
หรือเปลี่ยนแปลงและ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน  
แปลง

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป”

\*\*\*รายละเอียดตามเอกสารแนบ\*\*\*

- นักวิเคราะห์ - ขอนำแถลงต่อสภาฯ เพียงเท่านี้
- ประธานสภาฯ - ตามที่นักวิเคราะห์ฯ ได้มีการนำแถลง (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ต่อสภาฯ มีท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีข้อซักถามในโครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๔ ขอเชิญนักวิเคราะห์ฯ นำแถลงโครงการต่อไป
- นักวิเคราะห์ฯ - ต่อกไปโครงการที่ ๒

**\*\*\*รายละเอียดตามเอกสารแนบ\*\*\***

- นักวิเคราะห์ - ขออนุญาตเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบต่องานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยทรงมีพระราชดำริกับทางเลขาธิการพระราชวัง โดยให้อุรักษ์พันธุ์พืชของประเทศไทย เพื่อให้ได้สนับสนุนพันธุกรรมพืชที่เป็นพืชเฉพาะหรือเป็นพืชเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อที่จะได้เก็บข้อมูลไว้เพื่อลิงก์กับข้อมูลระดับประเทศ และประชาชนจะได้ตระหนักว่าในท้องถิ่นของเรามีพันธุกรรมพืชอะไรบ้างที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อที่จะได้อุรักษ์รักษาไว้ โครงการเพื่อสนองพระราชดำริและเพื่อสืบสานพระราชดำริและพระราชปณิธาน รวมถึงให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีความรู้และความเข้าใจและความสำคัญของพันธุกรรมพืชในพื้นที่ ประกอบกับทาง อบต. ป่าก่อดำ มีสวนสมุนไพรอยู่ในพื้นที่ของทาง อบต.ป่าก่อดำ จึงได้มีการจัดทำโครงการนี้ขึ้น กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุและเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ และรวมถึงประชาชนทั่วไปซึ่งทางคณะกรรมการแผนพัฒนาเน้นกลุ่ม ๓ วัย จะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมมีเพียงเท่านี้
- ประธานสภาฯ - จากการแถลงของนักวิเคราะห์ เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตามที่ทางนักวิเคราะห์ นำแถลงต่อที่ประชุม ในที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ก่อนที่จะมีการขอมติความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ขอเชิญทางท่านปลัด
- ปลัด อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเพิ่มเติม เพื่อเป็นการเข้าใจตรงกันในเรื่องของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อนที่พระองค์ท่านได้ลงมาพัฒนาตรงนี้ได้มีการดำเนินการมาก่อนแล้ว แต่สมัยก่อนได้มีการรณรงค์ให้แต่ละพื้นที่เข้าร่วมโครงการ แต่บางพื้นที่หรือหลาย ๆ ท้องที่ไม่มีความพร้อมทางด้านสถานที่ แต่ในช่วงหลังทางอำเภอของเราได้มีการให้ทางท้องถิ่นทุกท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ ตรงนี้ทางท้องถิ่นก็ต้องเข้าร่วม แต่บางพื้นที่อาจจะยังไม่ได้เข้าร่วมอย่างเช่นทางเทศบาล และต้องนำเข้าระบบและต้องกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะร่วมเป็นเครือข่าย และในส่วนของทางเทศบาลหรือท้องถิ่นที่อยู่ในเมือง ก็สามารถใช้พื้นที่ของชุมชนเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ถ้าหากในเทศบาลมีพันธุกรรมพืชที่มีความหลากหลายมีการกำหนดพื้นที่และมีการจัดทำป้ายเพื่ออธิบายถึงสรรพคุณ และลักษณะของพันธุ์พืชได้ ของทาง อบต. ก็ได้มีการดำเนินการมาสักพักแล้วแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ สำหรับในประเทศไทยโดยเฉพาะในเรื่องของสมุนไพรก็ต้องมีการลงทะเบียน เพราะสมุนไพรปริมาณสืบทอดกว่าประเภทจะต้องทำการลงทะเบียน เวลาที่จะมีการส่งออกจะต้องมีการควบคุม และสมุนไพรบางชนิดใกล้จะหมดลงแล้ว ในเรื่องของการอนุรักษ์ก็เพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพร ซึ่งในพื้นที่ของทาง อบต. ก็สามารถดำเนินการได้ ในช่วงที่ผ่านมาก็ได้ให้ทางโรงเรียนผู้สูงอายุได้ดูแลเกี่ยวกับ

เรื่องของสมุนไพรร เพราะทางผู้สูงอายุจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรร ตรงนี้ก็จะมีการศึกษาและแลกเปลี่ยนกับทางเจ้าอาวาสในพื้นที่ของอำเภอกพาน เพื่อที่จะให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของสมุนไพรร ก็อยากจะนำเรียนเพิ่มเติมให้กับที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ จากการแถลงทั้ง ๒ โครงการ เกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ถ้าไม่มีก็ขอมติความเห็นชอบ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณาขอความเห็นชอบ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ มติเห็นชอบ ๕ เสียงไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ ต่อไป ระเบียบวาระที่ ๓.๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

**๓.๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ประธานสภาฯ - ขอเชิญทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้นำแถลงต่อทางสภาฯ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสุริยัน ต้อยศ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ ระเบียบวาระที่ ๓.๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์ฯ ได้นำเรียนต่อสภาฯ

นักวิเคราะห์ฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

**\*\*\*รายละเอียดตามเอกสารแนบ\*\*\***

“คำนำ”

นักวิเคราะห์ฯ

- ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปาก่อดำในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลปาก่อดำได้มีการประชุม ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ได้จัดทำรายงานผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่นในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งประกาศในที่เปิดเผยในวันดังกล่าว ซึ่งตอนนี้ก็รอเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเสนอต่อสภาฯ ตอนนี้ทางคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้มีการจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว ก็เข้าสู่กระบวนการสุดท้ายก็คือทำการเสนอต่อทางสภาฯ ได้รับทราบเป็นการประเมินผลแผนและพัฒนาท้องถิ่น

**\*\*\*รายละเอียดตามเอกสารแนบ\*\*\***



ประธานสภาฯ

- ถือว่าโครงการแต่ละโครงการในแผนถือว่ามีจำนวนมาก แต่ก็มีการดำเนินการแต่ไม่ครอบคลุม เนื่องจากมีงบประมาณที่จำกัด ในที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ว่าก่อนที่จะมีการขอมติรับทราบจากที่ประชุม ในการวางแผนแต่ละปีตามที่ทางนักวิเคราะห์ฯ ได้ชี้แจงว่าแผนที่ได้นำโครงการบรรจุไว้มีจำนวนมากเกินไป เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการคัดกรองจากหมู่บ้าน และต้องอาศัยทางเจ้าหน้าที่ให้ คำ แนะนำ ด้วยในอนาคต ขอเชิญทางผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ขออนุญาตเพิ่มเติม ตามที่กระผมและนักวิเคราะห์ฯ ได้ทำงานและประสานงานกันตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผนหรือเรื่องแผนพัฒนาสี่ปีจนมาถึงข้อบัญญัติก็จะปัญหาตลอด ในช่วงระยะเวลา ๑ ปี ที่ได้ทำงานร่วมกันมา ก็จะมีทั้งอุปสรรคต่าง ๆ และข้อแนะนำให้กับทางท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ส่วนมากเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นกระผมมาดูในส่วนของแผนพัฒนาหมู่บ้าน จะเป็นโครงการเก่าดังนั้นจึงไม่ได้มองในเรื่องของพี่น้องชาวบ้านที่แท้จริง ประกอบกับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปร่วมในส่วนของการทำประชาคมในแต่ละครั้ง และการกำหนดลำดับความสำคัญของแผนเพราะฉะนั้นสำหรับการมีส่วนร่วมมีความสำคัญในการจะพิจารณาโครงการประกอบกับความต้องการของพี่น้องประชาชน และในส่วนของกฎหมายอย่างเช่น ถนนที่ยังไม่เป็นถนนสาธารณะทางพี่น้องชาวบ้านก็นำมาบรรจุไว้ในแผนโดยไม่ได้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ในเมื่อถนนยังไม่เป็นถนนสาธารณะและยังไม่ได้มีการแบ่งแยกโฉนดก็ไม่สามารถนำมาบรรจุไว้ในแผนได้ เพราะฉะนั้นโครงการหลาย ๆ โครงการก็เลยเสียโอกาสไม่ได้ดำเนินการ จึงตั้งมีการปรับแผนใหม่ซึ่งบางโครงการอาจจะตกไป ซึ่งเป็นความต้องการของทางพี่น้องประชาชนอย่างเช่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประปาที่จะต้องทำการบำรุงรักษาทั้งระยะสั้น ระยะยาว ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับบ่อน้ำและภัยแล้ง น้ำไม่ได้มีเฉพาะในส่วนของหน้าฝนหรือหน้าหนาว ในช่วงของฤดูแล้งต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับปริมาณน้ำ และจะต้องมีแผนเพื่อที่จะรองรับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการเจาะบ่อบาดาล ต้องมีการเป่าบ่อบาดาลไว้ เพราะฉะนั้นก็อยากหารือในอนาคตข้างหน้าหากเป็นไปได้ในช่วงของการทำประชาคมแผนต่าง ๆ ทางกองช่างก็จะเข้าไปร่วมด้วย เพื่อให้คำแนะนำในเรื่องของกฎหมาย และเรียงลำดับความสำคัญของโครงการมาประกอบในการช่วยวิเคราะห์และพิจารณา เพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนที่แท้จริง ในส่วนของกระผมมีข้อหารือเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ

- ก็ขอขอบคุณทางผู้อำนวยการกองช่าง มีท่านใดมีข้อหารือเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญทางท่านปลัด อบต.

ปลัด อบต.

- ตรงนี้เนื่องจากกระผมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก็ได้มีการเสนอความคิดเห็นร่วมกันในหลาย ๆ เรื่อง เกี่ยวกับทางอบต.ป่าก่อดำ ได้มีการดำเนินการมาก็มีการสรุปและข้อชี้แนะกับทางคณะกรรมการที่เป็นหน่วยงานภาครัฐบางส่วน ได้นำไปพิจารณาในหน้าที่ ๑๑ เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านสังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข ก็จะมีข้อ ๔ การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุน

คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน) คือ ศูนย์ ศสมช. เดิม คือเป็นการอุดหนุนงบประมาณให้กับชุมชน/หมู่บ้าน ไว้ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย ๓ โครงการ ซึ่งถือว่าเป็นในเรื่องของภาคบังคับจึงได้มีการนำเสนอว่า เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด ๒๐๑๙ ก็อยากให้มีการดำเนินการในเรื่องของโครงการ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับโรคโควิด ๒๐๑๙ เพื่อให้ทางพี่น้องชาวบ้านได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนและการป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจหาเชื้อโควิด ๒๐๑๙ ด้วยตัวเอง จึงได้มีการเสนอไปทาง รพ.สต. ด้วยว่าถ้าจะมีการขอสนับสนุนงบประมาณของ สปสช. ก็อยากให้อำเภอเพื่อให้มีความสอดคล้อง โดยการจัดอบรมให้กับพี่น้องชาวบ้านในเรื่องของวิธีการปฏิบัติก็ได้มีการเสนอในระดับอำเภอ และในลำดับที่ ๑๑ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล วันนั้นทางเกษตรอำเภอแม่ลาวซึ่งก็เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ทางท่านรองนายกชยพล ไพบรราช ก็ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการก่อนที่จะเข้ามารับตำแหน่งรองนายก อบต. ในเรื่องของการถ่ายทอดไม่ประสบความสำเร็จเพราะทางคณะกรรมการไม่มีค่าตอบแทน ซึ่งเมื่อก่อนมีเบี้ยประชุมตอนหลังไม่สามารถจ่ายค่าเบี้ยประชุมได้เพราะถือว่าผิดระเบียบ และไม่มาเข้าร่วมประชุมโครงการเป็นการถ่ายโอนภารกิจงานมาให้กับทาง อบต. แต่องค์กรความรู้ของทาง อบต. ไม่มี ทางเจ้าหน้าที่ของทาง อบต. ไม่มีความรู้ทางด้านเกษตรในเรื่องนี้ถือเป็นโครงสร้างใหญ่ของทางภาครัฐมีการถ่ายโอนและทางเกษตรก็เหลือแต่ภาควิชาการจึงทำให้ไม่มีในส่วนของงบประมาณ แต่ทาง อบต. มีในเรื่องของงบประมาณแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะขับเคลื่อนหรือดำเนินการ ซึ่งทางพี่น้องชาวบ้านก็ไม่ได้รับความรู้ในการถ่ายทอดจากเจ้าหน้าที่เกษตร จึงไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรจากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้โดยตรง จึงต้องมีการหาความรู้ด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่ และทางเจ้าหน้าที่ของทางเกษตรก็เห็นว่ายังมีโครงการนี้อยู่ในแผนซึ่งบางพื้นที่ไม่ได้มีการบรรจุไว้ในแผนแล้ว แต่ในบาง อบต. ยังมีคงไว้เหมือนเดิมอยู่กระผมก็ได้มีการแนะนำให้ทางเจ้าหน้าที่ของทางเกษตรเป็นผู้ดำเนินการซึ่งทางอบต. ได้มีการนำโครงการบรรจุไว้ในข้อบัญญัติไว้แล้ว และได้มีการนำเสนอกับทางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งมอญ ไม่ต้องมีการดำเนินการในภาคของประชาชนดำเนินการในโรงเรียน และให้ทางครูโรงเรียนได้มีการเขียนโครงการเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักดิน รู้จักหญ้า ปลูกพืชผักสวนครัวได้ เพื่อให้ได้เรียนรู้ แต่จะให้ภาคเกษตรโดยให้อำเภอจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยทาง อบต. เป็นผู้ควบคุมก็ดูแลในฐานะเจ้าของงบประมาณ และทางเกษตรดูในเรื่องของภาควิชาการ และทางโรงเรียนเป็นภาคปฏิบัติ เพราะฉะนั้นเข้าสู่กลุ่มคนเล็ก ๆ ก่อน ไม่ต้องไปสู่กลุ่มผู้ใหญ่ว่า บางครั้งภาคเกษตรเหมือนกับบ้านแม่แฝง หมู่ที่ ๕ ในเรื่องของยาสูบทางเจ้าหน้าที่ไม่ต้องลงพื้นที่เพื่ออบรมหรืออธิบายเกี่ยวกับเรื่องของยาสูบให้กับทางชาวบ้าน เพราะทางชาวบ้านมีความรู้เป็นฐานเดิมอยู่แล้ว จึงเสนอโดยมีเป้าหมายเป็นโรงเรียนเพื่อที่จะให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเกษตร ก็ได้มีการหารือกับทางผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๑๒ จากที่ได้มีโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งเป็นพระราชดำรินในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทั่วไปได้ เพราะช่วยให้ น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น ช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไม่ว่าจะ เป็นระบบน้ำตื้นหรือระบบบาดาล น้ำจะไม่แห้ง เพราะสามารถสูบน้ำจากธนาคารน้ำใต้ดินใช้ได้ตลอดเวลา จะมีทั้งระบบเปิด - ระบบปิด เหมือนก๊อกป่าห้าแต่บ่อเล็กที่ได้มีการดำเนินการในแต่ละหมู่บ้านก็ได้มีการดำเนินไปแล้วในช่วง ๑ -๒ ปีก่อน แต่ก็ต้องมีการดำเนินการต่อ ตรงนี้เป็นระบบนำน้ำสู่ดินอย่างเดียวเพื่อสามารถกักน้ำหลากน้ำไหลได้ และซึมซับลงสู่ดินน ถ้าหากมีโอกาสดำเนินการก็ต้องดำเนินการในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งทางชาวบ้านสามารถขอในส่วนของวัสดุเหมือนจากการดำเนินการที่ผ่านมา เพราะขนาดความลึกแค่ ๑-๒ เมตร และลำดับที่ ๑ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตำบลป่าก่อคำ ซึ่งของทาง อบต. ก็ยังขับเคลื่อนไม่ถึงไหนเลย เพราะฉะนั้นการรายงานผลหรือการหารือในส่วนของการราชการ และก็ยังคงรอฟังนโยบายของทางผู้บริหาร ก็อยากจะขอฝากกับทางผู้บริหารว่าจะมีการขับเคลื่อนอย่างไร ก็ต้องมีการหารือกับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของขยะในชุมชนในพื้นที่ต่อไป ก็ขอฝากว่าจะมีการขับเคลื่อนเกี่ยวกับขยะมูลฝอยอย่างไร ไม่ว่าจะ เป็นเกี่ยวกับร้านค้าในชุมชน และในส่วนของการเทศบาลดงมะดะก็เริ่มมีการขับเคลื่อนแล้ว และในเรื่องของฝายชะลอน้ำถ้าสามารถดำเนินการได้ก็อยากจะให้มีการดำเนินการซึ่งเป็นพระราชดำรินในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในเรื่องของฝายชะลอน้ำ เพื่อที่จะกักเก็บน้ำในช่วงของฤดูแล้ง และเพื่อทำการชะลอน้ำในช่วงฤดูฝน ช่วงน้ำไหลหลากเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ตรงนี้ก็ เป็นในส่วนเรื่องของแผนในการดำเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา ในส่วนของโครงการที่ไม่ได้มีการ ดำเนินการ เพราะตามมาตรการของทางจังหวัดเกี่ยวกับกับการจำกัดในเรื่องของมวลขน และก็อยู่ที่นโยบายของ ทางผู้บริหารทหารด้วยว่ามีการเน้นในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ใด ทุกอย่างก็สามารถบูรณาการร่วมกันได้ กระผมขอแนะนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

- ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญตามที่ทางท่านปลัด อบต. ได้มีการนำเสนอในเรื่องของขยะมูลฝอย ฝายชะลอน้ำ ตรงนี้ก็ตามนโยบายของทางผู้บริหารที่จะมีการวางแผนพัฒนาในอนาคตต่อไป ทางสมาชิกสภาฯ ก็คงจะได้มีการร่วมมือกันต่อไป มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ก่อนที่จะมีการขอมติรับทราบจากการแถลงจากทางเจ้าหน้าที่ ขอเชิญทางท่านนายก อบต.

นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสุริยัน ต้อยศ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นของทาง อบต.ป่าก่อคำ ความจริงแล้ว เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ต่อไปก็จะเป็น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ดังนั้นแผนพัฒนาท้องถิ่นตรงนี้ความจริงแล้วจะมาจากแผนพัฒนาระดับจังหวัด และระดับชาติ แล้วก็ย่อมาเป็นในส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงยุทธศาสตร์ทุกด้าน ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นกระผมมองว่าการกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้ความรู้

กับทางเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ ว่าในปีต่อไปจะต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน ส่วนของการจัดทำแผนต้องมีความเข้าใจประเด็นเดียวกันก่อนทั้ง ๗ หมู่บ้าน อาจจะ รวมถึงผู้นำหมู่บ้าน เพราะว่าการจัดทำแผนต้องมีการวางเป้าหมายในการพัฒนาแต่ละ หมู่บ้าน ถึงจะมีการรวบรวมมาเป็นแผนของทาง อบต. ซึ่งหลาย ๆ หมู่บ้าน เรา อาจจะดูจากโครงการหนึ่งร้อยกว่าโครงการที่อยู่ในแผน บางครั้งการกำหนดแผน ไม่ได้นึกถึงผลลัพธ์ ตามความเป็นจริงแล้วการดำเนินการตามแผนสำเร็จไม่ถึง ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ถือว่าไม่ผ่าน กระทบมองว่าในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับต่อไป ลำดับแรกทีมีบริหารจะต้องมีการหารือเพื่อหาแนวทางไปทิศทางเดียวกัน และทาง ท่านปลัดก็ได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับแผน ก็ถือว่าการแลกเปลี่ยน ในเรื่องที่สอง คือต้องลงพื้นที่ไปหาทางผู้นำหมู่บ้าน โดยไม่ใช่ผู้นำหมู่บ้านโดยตำแหน่งอาจจะ เป็นในรูปแบบของคณะกรรมการหมู่บ้านในด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ ชัดเจน และมีตัวชี้วัด จากนั้นถึงจะนำองค์ความรู้ต่าง ๆ เหมือนกับที่ทางท่านปลัด อบต. ได้มีการนำเสนอ บางอย่างต้องมีการผสมผสานบางอย่างไม่ต้องใช้งบประมาณ ในการดำเนินการ แต่แผนเมื่อถึงเวลาที่ต้องดำเนินการ เมื่อมีการดำเนินการก็ต้องมี การติดตามและประเมินผล ดังนั้นกระทบคิดว่าทีมงานบริหารชุดนี้ให้ความสำคัญ เกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต แต่คงไม่เน้นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเพราะ ตลอดสิบปีที่ผ่านมา ได้แต่เน้นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานมาตลอด ต่อไปก็จะมี การเน้นในเรื่องของคุณภาพชีวิตควบคู่กันไป ในด้านโครงสร้างพื้นฐานก็จะมี การซ่อมแซม และปรับปรุงแก้ไข กระทบก็ขอแนะนำเสนอเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

- ขอขอบคุณทางท่านนายก มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ ประชุม ระเบียบวาระที่ ๓.๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถ้ามีมติรับทราบ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม

- มติที่ประชุมมีมติรับทราบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ

- ก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น และทางหมู่บ้านได้ มีการจัดส่งรายชื่อเข้ามาเพื่อเป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น และทางตัวแทน ไม่ค่อยมีเวลามาร่วมประชุม เพราะฉะนั้นถ้าหากทางคณะกรรมการแผนพัฒนา ท้องถิ่นอยากจะลาออกจากตำแหน่ง ก็อยากจะเรียนสอบถามทางเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง

นักวิเคราะห์ฯ

- กระทบได้มีการจัดทำแบบฟอร์มและให้ทางคณะกรรมการที่จะประสงค์ลาออกจาก ตำแหน่งว่าจะทำการยื่นลาออกวันไหน และมีผลตั้งแต่วันที่เท่าไร และทำการลง นาม ทางสมาชิกสภาฯ ก็สามารถนำใบลาออกไปให้กับคณะกรรมการที่จะทำลาออก กรอก และนำมายื่นกับทาง อบต. ต่อไป เพื่อที่จะนำเสนอต่อทางท่านนายก ซึ่งทาง ท่านนายกเป็นประธานคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น ตรงนี้ก็เป็นการแจ้งของทาง ผู้บริหารต่อไปเกี่ยวกับการพิจารณา ปกติแล้วคณะกรรมการที่มาจากหมู่บ้านจะต้อง

มีการทำประชามระดับตำบลเพื่อทำการคัดเลือกมาจำนวน ๓ คน แต่ไม่เกิน ๖ คน แต่โดยส่วนใหญ่ของทาง อบต. ของเราจะเป็นคณะกรรมการที่ทำการคัดเลือกในระดับหมู่บ้าน โดยเหตุผลในสถานการณ์โควิดเราจึงไม่สามารถทำการประชามในระดับตำบลได้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชามจำนวนมากถือว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคโควิด ๒๐๑๙ จึงให้ทางหมู่บ้านได้ทำการคัดเลือกมา เพื่อเป็นตัวแทนคณะกรรมการเดิม ซึ่งทางคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นของบ้านสันหนองล้อม หมู่ที่ ๖ ซึ่งเป็นตัวแทนของหมู่บ้านได้เดินทางมายื่นใบลาออกและกระผมก็จะทำการเสนอต่อประธานคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ประธานสภาฯ

- ก็ขอขอบคุณทางนักวิเคราะห์ฯ การพิจารณาตามระเบียบวาระประชุมครบทุกวาระแล้ว ในวันนี้กระผมในนามประธานสภาฯ ก็ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เลขานุการสภาฯ ข้าราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการพิจารณาตามระเบียบวาระประชุมในวันนี้ กระผมขอทำการปิดประชุม

ประธานกล่าวปิดประชุม  
ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น.

(ลงชื่อ) จ่านง วรรณราช ผู้บันทึกประชุม  
(นายจ่านง วรรณราช)  
เลขานุการสภาฯ อบต.ปาก่อดำ

รายงานการประชุมสภาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
ได้มีการรับรองในการประชุม  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปาก่อดำ  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓

คณะกรรมการตรวจรายงาน  
การประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลปาก่อดำแล้ว  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ เห็นว่า ถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ) สานิต ศรีจุมปา ผู้รับรอง  
(นายสานิต ศรีจุมปา)  
ประธานสภา อบต.ปาก่อดำ

(ลงชื่อ) บุญโรจน์ หน่อแก้ว ตรวจแล้วถูกต้อง  
(นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) พรศรี คำฟู ตรวจแล้วถูกต้อง  
(นางพรศรี คำฟู)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) นัฐกานต์ เมืองเสริม ตรวจแล้วถูกต้อง  
(นางสาวนัฐกานต์ เมืองเสริม)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

